



# 67 ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 16 เดือนเมษายน พ.ศ.2560 หน้า 17-18

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



## 10 ผลงานแอนิเมชันใจ คิวอาร์เอสประกวด TAF4



ผ่านไปแล้วกับ เทศกาลประกวด Thailand Animator Festival#4 (TAF4) อีลระ (+) เพื่อสังคม ภายใต้โครงการ Thailand Animator Festival ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิกัมมาพัฒนา บริษัท สปุตนิกเทลส์ จำกัด ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายแอนิเมชัน

(Animation) ณ Voice Space ถนนวิภาวดีรังสิต บรรยายกาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก เริ่มจาก Taf Market ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนนำผลงานมาโชว์ ทั้งวาดภาพการ์ตูน

กันลต ๆ หรือการ์ตูนสติ๊กเกอร์ไลน์ เชิญดูรูชื่อตั้งด้านแอนิเมชันทั้งไทยและต่างประเทศมาให้ความรู้และเคล็ดลับในการพัฒนาฝีมือด้านงานแอนิเมชัน เชีร์กถือปหลักการและเทคนิคในการสร้างงาน เผยเทคนิคหลักสำคัญในการเขียนสตอรี่บอร์ด การออกแบบตัวละคร และเคล็ดลับการต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนา หัวข้อโอกาสของนักแอนิเมชันไทย กับการสนับสนุนขององค์กรภาครัฐ โดยดร.ณัฐพล วัฒนานนท์ชินทร์ ผู้อำนวยการ



การ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่าการดำเนินงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล หนึ่งในแผนงานเราต้องพัฒนาทักษะและกำลังคนอุตสาหกรรมด้านแอนิเมชัน เป็นโอกาสหนึ่งที่ทำให้ห้อง ๆ เห็นว่าเรามีหน่วยงานที่เกิดขึ้นใหม่ในประเทศไทยและสามารถผลักดันดิจิทัลให้เกิดขึ้นได้ เราต้องการสนับสนุน Start up ให้เป็นเครือข่ายแอนิเมชันเพื่อพัฒนาผลงาน และสร้างตลาดดิจิทัลให้กับเยาวชน

นายรัฐ จำปามูล ผู้ก่อตั้ง บริษัท สปุตนิกเทลส์ จำกัด และ โครงการ Thailand Animator Festival กล่าวว่า เทศกาลแอนิเมชันในปีนี้มีผลงานจากนักศึกษาส่งเข้าประกวดร้อยละ 40 จากทั่วประเทศ และได้คัดเลือกให้เหลือ 10 ผลงานสุดท้าย และมีรางวัลพิเศษอีก 4 รางวัล ซึ่งเป็นรางวัลที่องค์กรเครือข่ายได้มอบให้ ที่สำคัญทุกผลงานได้นำเสนอเนื้อหาสะท้อนคุณค่าที่จะสื่อสารต่อผู้อื่นเพื่อให้เกิดการรับรู้หรือเรียนรู้ในมุมมองที่ห้อง ๆ ได้เห็น ในมิติของสิ่งแวดล้อม การให้กำลังใจ เป็นต้น ที่สำคัญปีนี้พบว่าทักษะสร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชันของน้องๆ มีคุณภาพมากขึ้น

สำหรับผลงานแอนิเมชันอิสระ(+) เพื่อสังคม 10 ผลงานประกอบด้วย 1.ผลงาน **Mailbox** เจ้าของผลงาน ดนุพล จงอริยสกุล บริษัท กันตนาแอนิเมชัน สตูดิโอ จำกัด 2.ผลงาน **Black&white** เจ้าของผลงาน จาตุรนต์ เจตน์วิริยานนท์ 3.ผลงาน **Fistory (ความสุขของปลากระป๋อง)** เจ้าของผลงาน เดชาธร จิตติกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4.ผลงาน **Fury Bros** เจ้าของผลงาน จีรวัดณ์ อุดมสถาผล มหาวิทยาลัยมหิดล 5.ผลงาน **Weaver** เจ้าของผลงาน ชัยรัชมา วงศ์สันติราษฎร์, จันนิภา จันทนาวรรณนท์, สุทิวัส สิงหาไชย มหาวิทยาลัยรังสิต 6.ผลงาน **ชายผู้ไม่รู้ตัวว่าถูกจองจำ** เจ้าของผลงาน ภัทร เดกิตติพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7.ผลงาน **Up in the clouds** เจ้าของผลงาน กรรณิการ์ ราษฎร์เจริญ, กณิศงามจินดาวงค์, กษิตศิธรณไพบูลย์, ธนพล ประดิษฐ์กนก 8.ผล

งาน : **Festival Rush**

(งานนี้มีวิ่ง)เจ้าของ

ผลงาน ชวนัญ รัตน์

ปราภากร, ทิรพัชร เลขะกุล, จตุพล

อรุณสวัสดิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี 9.ผลงาน

ธนพล ประดิษฐ์กนก

**The Forest pape** เจ้าของผลงาน

สิปปภาส ครอบรักษา มหาวิทยาลัย

รังสิต 10.ผลงาน **Footstep**

เจ้าของผลงาน พณิตา รัตตรา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำหรับรางวัลพิเศษ 4 รางวัลได้แก่ The best of smart content, ชายผู้ไม่รู้ตัวว่าถูกจองจำ, Mailbox และ Little star: Hunter & Eagle

**เมเน็ล-พณิตา รัตตรา** เจ้าของผลงาน Footstep ที่มีเนื้อหาสะท้อนถึงครอบครัวที่เปิดโอกาสให้ลูกได้ทำในสิ่งที่ชอบ กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้รางวัลในเวทีนี้ และดีใจที่มีคน

สนใจงานของเรา อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ไปเรื่อย ๆ เพื่อให้วงการแอนิเมชันไทยได้มีพื้นที่แสดงผลงานเพิ่มขึ้น เพราะปัจจุบันเวทีแบบนี้ก็มีน้อย อยากให้คนดูยอมรับในงานแอนิเมชันของคนไทย ว่าเราก็มีฝีมือสามารถทำได้ไม่แพ้ต่างชาติ

**ภัทร เดกิตติพงษ์** เจ้าของผลงาน ชายผู้ไม่รู้ตัวว่าถูกจองจำ สะท้อนเรื่องราวของการถูกขังโดยไม่รู้ตัว บอกว่า ดีใจที่มีคนสนใจงานของตนเอง และภูมิใจที่สิ่งที่ต้องการถ่ายทอดออกไปจะเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้

ด้าน **มายด์ - ดนุพล จงอริยสกุล** เจ้าของผลงาน Mailbox สะท้อนเรื่องราวความสำคัญของการสื่อสารที่มีคุณค่าทางใจเผยว่า เราชื่อใจเป็นแรงบันดาลใจให้ตนเองตั้งแต่เรียนอยู่ ม.6 ตอนนั้นเป็นการจัดงานปีแรก ทำให้ตั้งเป้าว่าอยากมาอยู่บนเวทีนี้บ้าง และรางวัลได้มาก็เต็มเต็มกำลังใจให้เรามุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไปข้างหน้า

ชมทั้ง 10 ผลงานได้ที่ [www.scbfoundation.com/](http://www.scbfoundation.com/) <https://web.facebook.com/thailandanimatorfestival>

*สาวสายเดี่ยว*